



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน ๔ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน ๒ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป นั้น

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สมัครสอบแข่งขันฯ จำนวนน้อย และอาจมีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป จึงขยายกำหนดเวลาการรับสมัครสอบต่อไป จนถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ โดยผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย คือ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ <https://job.onec.go.th> เลือกหัวข้อ “สมัครสอบ” จนถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบได้รวม ๔ ช่องทาง คือ

(๑) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงินทันที

(๒) การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท/Biller ID” และระบุรหัสบริษัทเป็น “๙๒๘๓๙” โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยชำระเงินได้จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

(๓) การชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT”

ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” แล้ว สามารถชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. และให้พิมพ์ หน้ายืนยันการชำระเงินจากระบบเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

(๔) การชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว สามารถนำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบ กำหนดไว้ จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ <https://job.onec.go.th> หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน” ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วเท่านั้น โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ <https://job.onec.go.th> หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอรรถพล สังขวาสี)  
เลขาธิการสภาการศึกษา